

Số: /BTNMT-BĐKH

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2024

V/v góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Chương trình công tác năm 2024 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn (Quyết định số 53/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ).

Trong thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan có liên quan xây dựng nội dung dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Trên cơ sở rà soát, đánh giá việc thực hiện Nghị định số 06/2022/NĐ-CP và yêu cầu của thực tiễn, dự thảo đã điều chỉnh một số quy định hiện hành và bổ sung một số quy định mới nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện các chính sách về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, phát triển thị trường cacbon, bảo vệ tầng ô-dôn.

Để bảo đảm tính khả thi và hoàn thiện dự thảo Nghị định nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường kính đề nghị Quý Cơ quan nghiên cứu, cho ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị định, dự thảo Tờ trình Chính phủ về việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 06/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn. Văn bản góp ý của Quý cơ quan đề nghị gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Cục Biến đổi khí hậu) **trước ngày 08 tháng 5 năm 2024**, và gửi tệp văn bản góp ý qua địa chỉ thư điện tử để tổng hợp, hoàn thiện.

Thông tin chi tiết xin liên hệ ông Nguyễn Văn Minh, Thư ký Tổ biên tập Nghị định; điện thoại: 0983080281; địa chỉ thư điện tử: nvminh\_kttv@monre.gov.vn

Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh (để báo cáo);
- Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, VP(TH), BĐKH.

**KT. BỘ TRƯỞNG  
THỨ TRƯỞNG****Lê Công Thành**